



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ภาษา โทร. ๔๕๖

ที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๑๐๖/๑๗๙

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) ให้แก่ผู้ประสานงานแต่ละหลักสูตร และนักศึกษา ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก

เรียน คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อ้างถึง หนังสือที่ เลขที่ ศธ ๐๕๕๑.๑๒/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่แนบมาด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ภาษาขอความอนุเคราะห์แจ้งการเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) ให้แก่ผู้ประสานงานแต่ละหลักสูตร และนักศึกษา ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก เพื่อจะได้ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน รายละเอียดดังนี้

๑. นักศึกษาสามารถสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) (ศภ.๑) ได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๖ ส่วนที่ ๒ การสอบภาษาต่างประเทศ (ตามเอกสารแนบ)

๒. นักศึกษาสามารถอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) (ศภ.๒) ตามที่มหาวิทยาลัยจัดอบรม สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง (ลงชื่อแล้วไม่เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่นับว่าเป็นการเข้าสอบ) โดยเกณฑ์การผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมครบตามระยะเวลาและจะต้องสอบผ่านการอบรมจึงจะถือว่ามีความสามารถเท่ากับสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถอบรมกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี)

หัวหน้างานศูนย์ภาษา

ส่งให้ทางสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน ศธ. ๒๖

24 ส.ค.๕๘

สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

23 ส.ค. 2558